



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ข้าพเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการและบุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ รักษาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ ในการนำกลไกประชารัฐมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายใน พร้อมทั้งจะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในสังคมไทยโดยยึดมั่นคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เป็นคุณธรรมเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินชีวิต ดังนี้

พอเพียง มีความพอประมาณ พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้้อย่างรอบคอบ รอบด้าน คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วินัย มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กรและสังคมที่กำหนด ปฏิบัติตามกติกา จรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย

สุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมาภิบาล ด้ายการพูด การกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่

จิตอาสา ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก ความสามัคคี ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคน/สังคม โดยมีให้หวังผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณไม่นิ่งดูตาต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม และผู้คนจนเป็นนิสัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชาย สงรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

